

# Lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong mùa Phật đản

Hòa chung không khí kính mừng Phật đản của tăng ni, Phật tử cả nước, các chùa, cơ sở tự viện trên địa bàn tỉnh đều trang nghiêm thiết trí khuôn viên, lễ đài, tiến hành các khóa lễ mừng ngày đức Phật đản sinh, đồng thời có nhiều hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng làm cho những giá trị giáo lý của đức Phật được lan truyền và tỏa sáng.

## Hoàng dương Phật pháp

Cũng giống như nhiều Phật tử khác của chùa Từ Vân, xã Bách Thuận (Vũ Thư), ngay từ sáng sớm, bà Bùi Thị Ngọt, thôn Trung Hòa đã sắp xếp xong công việc trong gia đình để tới chùa dự Đại lễ Phật đản. Bà Ngọt chia sẻ: Là một người con Phật, chúng tôi ai cũng háo hức, hoan hỉ trong ngày Phật đản. Đây là dịp để chúng tôi tưởng

nhớ, tri ân đức Phật và noi theo những lời dạy của ngài để tu tập, sống lương thiện, từ bỏ tham, sân, si để có cuộc sống an lạc và hạnh phúc.

Theo sư cô Thích Đàm An, trụ trì chùa Từ Vân: Đại lễ Phật đản là dịp lễ được tổ chức hàng năm của các Phật tử nhằm kỷ niệm 3 sự kiện trọng đại trong cuộc đời của đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ngày đức Phật đản sinh, ngày đức Phật thành

đạo và ngày đức Phật nhập Niết bàn. Vào mỗi dịp lễ Phật đản, các tín đồ Phật tử về chùa với tâm thế hoan đón mừng đại lễ bằng tất cả tấm lòng hướng thiện. Dịp lễ năm nay, nhiều hoạt động ý nghĩa như: dâng hoa cúng dường, dâng hương, tụng kinh cầu nguyện cho quốc thái dân an, phồn sinh và nghị thức tâm Phật được các đại biểu cùng tăng ni, Phật tử tham gia. Trước đó, nhà chùa và các Phật

tử đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa lan tỏa tình yêu thương, nhân ái, lòng từ bi hướng đến những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng.

Năm nay chùa Hoa Long, xã Minh Phú (Đông Hưng) được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện lựa chọn là nơi tổ chức đại lễ Phật đản. Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng vẫn không ngăn được bước chân những người theo đạo tới mừng ngày đức Phật đản sinh. Đại đức Thích Thanh Diễn, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện cho biết: Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm và tạo điều kiện hỗ trợ để Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện và các chùa tổ chức đại lễ Phật đản theo đúng chính pháp; đồng thời tới dự và tặng hoa chúc mừng các tăng ni, tín đồ Phật tử. Thông qua đó thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với Phật giáo, góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết lương - giáo, động viên các tăng ni, tín đồ Phật tử sống tốt đời đẹp đạo, cùng chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Cùng với Đông Hưng, đến nay, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các huyện, thành phố đã tổ chức xong Đại lễ Phật đản và các chùa chiền, cơ sở tự viện vẫn tiếp tục tổ chức lễ mừng Phật đản cho đến ngày 15/4 âm lịch. Tại mỗi buổi lễ, sau khi làm lễ niệm Phật cầu gia bị và nghe đọc thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các tăng ni, tín đồ Phật tử tham gia cử hành nghi thức tắm Phật với mục đích để rửa sạch mọi phiền

não, mọi tham lam, giận hờn, đố kỵ, bực dọc, hơn thua, ganh ghét... để tâm được thanh tịnh và đem lại sự khai minh trí tuệ cũng như hạnh phúc cho tất cả mọi người. Bà Ngô Thị Nhiễm, thôn Văn Tràng, xã Thụy Văn (Thái Thụy) chia sẻ: Mỗi lần tham gia nghi thức tắm Phật tôi



Các Phật tử tham gia nghi thức tắm Phật tại chùa Hoa Long, xã Minh Phú (Đông Hưng).

thấy lòng mình được thanh thản hơn rất nhiều và luôn nguyện cầu một mùa Phật đản an lạc đến với mọi người, mọi nhà. Tôi cũng tự dặn lòng phải nỗ lực tu tập theo lời dạy của đức Phật, giáo dục con cháu trong gia đình sống lương thiện.

## Nhân lên những điều tốt đẹp

Với tinh thần từ bi hỷ xả, ban vui cứu khổ, trong mùa Phật đản, các ban trị sự và trụ trì các chùa đã tổ chức các hoạt động giảng kinh, thuyết pháp; phóng sinh chim cá bảo vệ môi trường; hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết và trao quà cho hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Em Trần Khánh Linh, học sinh Trường Tiểu học, THCS, THPT Quách Đình Bảo chia sẻ: Đến chùa mùa Phật đản, em được nghe các sư thầy giảng kinh thuyết pháp. Qua các bài giảng của các sư thầy, em học hỏi được rất nhiều điều, đặc biệt là đạo đức, tích cực làm việc thiện có ích cho

xã hội, đồng thời học được cách cân bằng cảm xúc, rũ bỏ những áp lực để sống vui vẻ bên gia đình, bạn bè. Sư cô Thích nữ Như Hiếu, trụ trì chùa Khánh Nguyên, xã An Mỹ (Quỳnh Phụ) cho biết: Đại lễ Phật đản năm nay, nhà chùa tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động hướng về cộng đồng, ngoài trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn, nhà chùa còn phát động chương trình "Đổi sách lấy cây" vừa làm phong phú tủ sách của chùa để người dân tìm hiểu, nghiên cứu, cập nhật kiến thức; đồng thời lan tỏa thông điệp đoàn kết và trao quà cho hộ nghèo, nhà chùa còn tổ chức tọa đàm "Đường đến trái tim con" nhằm "chữa lành" cho các mối quan hệ trong gia đình để bố mẹ và con cái thấu hiểu nhau hơn. Cũng thời gian qua, các tăng ni, Phật tử trong tỉnh đã đi theo bước chân của đức Phật, làm cho những giá trị của giáo lý đức Phật được lan truyền và tỏa sáng như: sống tốt đời đẹp

đạo; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, các phong trào hoạt động của địa phương; xây dựng chùa cảnh 4 gương mẫu...

Theo Thượng tọa Thích Trí Sử, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh: Thông điệp Đại lễ Phật đản năm nay của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi tăng ni, tín đồ Phật tử nhất tâm nguyện cho chiến tranh chấm dứt, hận thù tiêu tan. Mỗi người càng tinh tấn tu tập, lan tỏa tình yêu thương đến chúng sanh vạn loại, thấp sáng thế gian này bằng ánh sáng từ bi và trí tuệ. Từ thông điệp trên, mỗi tăng ni, Phật tử cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của bản thân trong việc xây dựng giáo hội vững mạnh, tích cực đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc, nhân lên những điều tốt đẹp trong cuộc sống, tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

ĐÀO QUYÊN - HÀ TUYẾT



Trao quà cho người có hoàn cảnh khó khăn tại Đại lễ Phật đản chùa Khánh Nguyên, xã An Mỹ (Quỳnh Phụ).

# Hoàn thành công tác khảo sát chất lượng cuối học kỳ II

Hiện nay, các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 11 trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành công tác khảo sát chất lượng cuối học kỳ II, năm học 2023 - 2024. Theo đánh giá, các trường tiếp tục phát huy nền nếp, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả hoạt động dạy học, khắc phục những hạn chế về quản lý và chuyên môn ở học kỳ I, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy học ở học kỳ II phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

Khảo sát chất lượng là hoạt động được nhiều trường, địa phương thực hiện nhằm làm căn cứ xây dựng, thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục, bám sát đối tượng học sinh. Để bảo đảm khách quan, công bằng, tại cụm trường: Trường THCS Trung An, Trường THCS Vũ Vinh, Trường THCS Vũ Văn, Trường THCS Vũ Hối, Trường THCS Việt Thuận (Vũ Thư), các nhà trường đã tổ chức coi thi chéo và chấm tập trung các môn trong đợt khảo sát chất lượng cuối học kỳ II năm học 2023 - 2024. Bà Bùi Thị Thanh Huệ, Hiệu trưởng Trường THCS Trung An, cụm trường các nhà trường chia sẻ: Tại 5 trường, cán bộ quản lý đều thực hiện tốt công tác chỉ đạo, thực hiện đúng quy chế. Giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ coi khảo sát đều đi đúng giờ, coi khảo sát đúng quy định và chấm khảo sát theo hướng dẫn, không có hiện tượng bất thường xảy ra. Trước đó, để chuẩn bị tốt cho việc khảo sát chất lượng cuối học kỳ II, thấy trò Trường THCS Trung An đã tập trung cao độ để hệ thống lại toàn bộ kiến thức, bám sát hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện để học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản, giải quyết được những câu hỏi mở, câu hỏi vận dụng kiến thức thực tiễn.

Ông Vũ Minh Quyết, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư cho biết: Mục đích của việc khảo sát chất lượng cuối học kỳ nhằm đạt

được sự chính xác, công bằng trong việc đánh giá quá trình thực hiện chương trình, tổ chức dạy học và năng lực học tập của học sinh. Kết quả khảo sát là cơ sở để giáo viên, tổ chuyên môn và nhà trường tự đánh giá lại quá trình tổ chức dạy học, rút ra những kinh nghiệm trong công tác quản lý và chỉ đạo, thúc đẩy việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Nội dung, hình thức khảo sát hướng tới phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; coi trọng việc đánh giá để giúp đỡ học sinh và phương pháp học tập và động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em. Tinh thần chung của toàn ngành đó là tổ chức các đợt khảo sát chất lượng nghiêm túc, khách quan, hiệu quả, chất lượng nhưng không tạo áp lực cho học sinh, giáo viên và phụ huynh. Kiến thức nằm hoàn toàn trong chương trình sách giáo khoa đã được học, để khảo sát không "đánh đố" học sinh, hình thức khảo sát cũng giống như làm một bài kiểm tra nên không tạo

căng thẳng, áp lực cho các em. Ngoài mục đích đó, việc khảo sát còn giúp học sinh tự ôn tập lại kiến thức đã học trong năm học vừa qua để các em vừa có kỷ nghỉ hè vui vẻ vừa chuẩn bị hành trang cho một năm học mới.

Bà Trần Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Từ lớp 1 đến lớp 8, phòng giáo dục và đào tạo cùng các trường triển khai hợp tổ chức thực hiện khảo sát chất lượng cuối học kỳ II cho học sinh. Đối với học sinh lớp 9, 10, 11 và 12, Sở Giáo dục và Đào tạo ra đề khảo sát chất lượng. Trong đó, học sinh lớp 9 đã hoàn thành 3 môn khảo sát gồm Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh, hình thức, nội dung các môn khảo sát tương tự để thi tuyển vào lớp 10 THPT. Ma trận đề các môn khảo sát là 40% nhận biết, 30% thông hiểu, 20% vận dụng và 10% vận dụng cao. Đối với học sinh lớp 10, lớp 11 học theo chương trình GDPT 2018, các em thực hiện khảo sát 4 môn gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và Lịch sử. Hình thức và nội dung làm bài theo bảng

đánh giá năng lực và cấp độ tư duy, cấu trúc định dạng đề thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể, môn Ngữ văn khảo sát theo hình thức tự luận, các môn còn lại khảo sát theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Riêng học sinh, học viên tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên làm 3 bài khảo sát gồm: Toán, Ngữ văn và Lịch sử, khuyến khích các em tham gia khảo sát cả môn Tiếng Anh. Riêng học sinh lớp 12, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khảo sát chất lượng theo dạng thức đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm đánh giá kết quả dạy và học đối với các em, qua đó giúp các trường triển khai kế hoạch ôn tập và chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Đến nay, đã có bản hoàn thành công tác khảo sát chất lượng cuối học kỳ II với học sinh từ lớp 1 đến lớp 11.

Theo kế hoạch, ngày 28 - 29/5, học sinh lớp 12 sẽ tham gia khảo sát chất lượng cuối học kỳ II. Đây cũng là kỳ thi thử tốt nghiệp THPT lần 2 trước khi các em bước vào kỳ thi chính thức. Hiện các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đang tập trung cao độ để tổ chức thực hiện ôn tập tốt cho học sinh nhằm đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi năm nay.

ĐẶNG ANH



Học sinh khối 6, Trường THCS Trung An (Vũ Thư) làm bài khảo sát chất lượng cuối học kỳ II năm học 2023 - 2024.

## PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

# NGĂN CHẶN VIỆC SỬ DỤNG THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ

Thông tin về các biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá, PGS, TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho biết, thuốc lá điện tử là các sản phẩm thuốc lá mới xuất hiện trên thị trường Việt Nam trong gần 10 năm trở lại đây. Đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở người trưởng thành tăng từ 0,2% năm 2015 lên 3,6% năm 2020, trong khi đó, tỷ lệ học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 sử dụng thuốc lá điện tử năm 2023 là 7,0%.

Hút thuốc là điều thông thường đã và đang gây ra gánh nặng lớn về sức khỏe, kinh tế, cần nhiều thời gian, nguồn lực để giải quyết tại các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Còn nếu cho phép thuốc lá mới được bán trên thị trường với thành phần nicotin, các sản phẩm này sẽ nhanh chóng gây nghiện và gia tăng số người sử dụng theo thời gian. Thuốc lá mới đe dọa những thành quả bước đầu trong công cuộc phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Việt Nam.

PGS, TS Lương Ngọc Khuê thông tin, theo báo cáo tổng hợp từ gần 700 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, chỉ tính riêng năm 2023 có 1.224 ca nhập viện do sử dụng thuốc lá điện tử. Trong đó, số người nhập viện do sử dụng thuốc lá điện tử tập trung nhiều nhất ở lứa tuổi từ 65 tuổi trở lên với 580 ca nhập viện, lứa tuổi từ 45 - 64 có 377 ca nhập viện, lứa tuổi từ 25 - 44 có 138 ca nhập viện, lứa tuổi từ 19 - 24 có 58 ca nhập viện, lứa tuổi từ 16 - 18 có 44 ca nhập viện và lứa tuổi dưới 16 tuổi có 27 ca nhập viện.

Theo TS, BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai, thuốc lá điện tử sử dụng



Công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử được tăng cường thực hiện tại các trường học trong tỉnh.

nhiều hương liệu, hóa chất nên có thể bị lợi dụng để sử dụng ma túy thông qua việc phối trộn. Hai năm qua, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận hơn 130 trường hợp nhập viện sau khi sử dụng thuốc lá điện tử. Trong đó xét nghiệm nhiều mẫu thuốc lá điện tử của bệnh nhân cho kết quả dương tính với ma túy. Chi phí điều trị cho những ca ngộ độc thuốc lá điện tử trộn ma túy cấp tính nhẹ đến những ca nặng tiêu tốn trung bình từ trên 10 triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng. Đáng lo ngại, theo điều tra tình hình sử dụng thuốc lá tại 11 tỉnh, thành phố, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh ở nhóm tuổi 13 - 17 tăng từ 2,6% năm 2019 lên 8,1% năm 2023. Ở nhóm 13 - 15 tuổi, tỷ lệ đã tăng hơn gấp đôi từ 3,5% năm 2022 lên 8% năm 2023. Đặc biệt, ở nữ giới tuổi 11 - 18, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử là 4,3% năm 2023.

Thuốc lá điện tử và các dạng thuốc lá mới đang mở đầu cho xu hướng lạm dụng và nghiện các hóa chất nhân tạo tổng hợp, bao gồm nicotin, các loại ma túy thế hệ mới và rất nhiều hóa chất khác, không chỉ gây nên gánh nặng khổng lồ mới về y tế, kinh tế, an ninh trật tự mà ảnh hưởng đến giống nòi và nhiều lĩnh vực khác. Nếu không được ngăn

chặn kịp thời, do khả năng gây nghiện cao và lan nhanh trong cộng đồng sẽ tạo ra một hệ thanh thiếu niên mới nghiện nicotin và các chất gây nghiện khác như ma túy.

PGS, TS Lương Ngọc Khuê cũng cho rằng, sẽ rất tốn kém nhân lực và tài chính trong việc giảm tỷ lệ hút thuốc lá, giải quyết những gánh nặng bệnh tật và tử vong do thuốc lá cũng như các hệ lụy về xã hội, môi trường, kinh tế do thuốc lá thế hệ mới gây ra.

Trước thực trạng đáng báo động như hiện nay, Bộ Y tế đang nghiên cứu để xuất Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá mới khác có thể sẽ xuất hiện trong tương lai.

Về lâu dài, Bộ Y tế sẽ trình Chính phủ, Quốc hội để xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá để bổ sung quy định cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá mới khác vào Luật để bảo đảm tính ổn định trong triển khai thực hiện.

HOÀNG THIA (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)